



การย้ายที่ตั้งนิคมฯ ไปยังที่ดินแห่งใหม่จริง ยังจะให้ บริษัทไทย-จีน พัฒนาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ดำเนินการจัดหาที่ดินต่อ เพราะได้ดำเนินการมาในระดับหนึ่งแล้ว คงมีความเสียหายพอสมควร จากการที่ต้องย้ายที่จาก อ.เชียงแสน และในพื้นที่ อ.เชียงของ ก็ยังมีกลุ่มรักรักษ์เชียงของ ซึ่งมีกระแสข่าวว่า หากนิคมอุตสาหกรรม ไปจัดหาที่ดิน ก็อาจจะถูกต่อต้านเช่นกัน กระแสต่อต้านนิคมฯ คุกรุ่นมาตั้งแต่ วันที่ 30 พ.ย.นี้ ที่ได้มีการจัดเวทีเสวนา เรื่อง มุมมองต่างมิติ ต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชียงแสน ณ หอประชุม กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- สนธิฯ พันธง นิคมฯจีน ไม่สะอาด โดย นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้ง นสพ.ผู้จัดการรายวัน และผู้ดำเนินรายการ เมืองไทยรายสัปดาห์ ทางช่อง 9 กล่าวว่า การจะตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่บ้านศรีบุญยืน ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน เพราะมีผู้ลือศสเปค จะขายที่ดินกัน จึงเร่งให้มีการสร้างนิคมฯ ทั้งที่จริงแล้วการสร้างนิคมอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับจีน ด้านมณฑลชยูนานแล้ว เป็นการคิดที่ผิดเพราะจีนยูนานนั้น เป็นกลุ่มคนจีน ที่มีอุตสาหกรรมที่สกรปรก และ เป็นกลุ่มที่คนจีนด้วยกัน ไม่อยากคบค้า ด้วยเท่าไร นอกจากนี้ ประชาชนต้องตระหนัก ว่านักการเมืองมาแล้วก็จากไป สิ่งที่เหลือไว้ ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนอีกนาน สำหรับข้าราชการไทย นั้น ยังไม่ค่อยมีข้อมูลที่จะให้กับประชาชนมากนัก

คนจีน โดยพื้นที่ คือ คนที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เก่งที่สุดในโลก แต่คนไทยซื้อจีน มีลักษณะเอื้ออาทรมากกว่าคนจีน คนจีน คิดแต่หาเงิน, ทำมาหากินปรัชญาของจีนคือการหาเงิน การทำลายสิ่งแวดล้อมเกิดมาจากความไม่รู้สึกรับผิดชอบต่อเพื่อนบ้าน เมื่อเรารู้ คนที่ซูดเหมืองแร่ คิดอยู่ในเหมืองแร่จีนกว่าร้อยคน มีคนตาย แต่เจ้าของเหมืองก็ไม่เคยคิดที่จะพัฒนาเหมืองจีน เพราะต้องการประหยัด, ฮองกงคนในพื้นที่เป็นโรคทางเดินหายใจ เพราะติดกับเมืองเสิ่นเจิ้น และมีกระแสลมพัดเอาสิ่งสกปรกเข้าไปในฮองกง อย่าคิดว่า ของที่มาจากจีนดีไปหมด

- ส.ส.สามารถ เห็นดีย้ายนิคม นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย เขต 1 พรรคไทยรักไทย กล่าวว่า ส.ส.เชียงราย แทบทั้งหมด แทบไม่เห็นด้วยที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่ อ.เชียงแสน เพราะคิดว่ามีผลกระทบมาก วันนี้ เป็นสิ่งที่ดีที่ชาวเชียงราย จะได้ร่วมมือกันเพื่อกำหนดทิศทางวิถีชีวิตของเราเอง เพราะเมืองเชียงราย ควรเป็นเมืองมรดกโลก ไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรม ซึ่ง ส.ส.เชียงราย จะต้องช่วยหาแนวทางที่จะให้ย้ายนิคมฯ ไปที่อื่น

- ส.ส.อิทธิเดช ได้ถูกโจมตี ด้าน นายอิทธิเดช แก้วหลวง ส.ส. เขต 7 จ.เชียงราย พรรคไทยรักไทย กล่าวว่า การที่มีการโจมตีคน ทำนองว่า คนไม่ใส่ใจปัญหาที่ นั้น ขอชี้แจงว่า ที่ผ่านมา ไม่เคยมีประชาชนทั้งที่เห็นด้วย และคัดค้าน

มาปรึกษาเรื่องนี้คนอุตสาหกรรมแห่งนี้ หากปรไม่เห็นด้วยน่าจะมีการมาพูดคุยกับคนได้ ซึ่งก็มีการรายงานว่ามีการทำประชาพิจารณ์ 6 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่ มีความเห็นด้วยให้จัดสร้าง เพราะต้องการให้เยาวชนมีรายได้และมีงานทำไปทำงานที่อื่น แต่ผู้คัดค้านก็เห็นว่าเป็นทำลายสิ่งแวดล้อม และ โบราณสถาน เรื่องนี้มีหลายด้านมุมกัน ซึ่งตนเคารพความคิดเห็นของและตนเองหาข้อมูลเพื่อนำไปหรืออีก

“ผู้สนับสนุน และ คัดค้านไม่เคยมาพบพูดคุยตรงกลาง และ นักวิจารณ์ ที่มีการกล่าวโจมตีว่าผม ว่าไม่สนใจ ผมคิดว่าไม่ถูกต้อง และกล่าวที่ไม่ถูกต้องกลับไปหาตัวเขาเอง เพราะฐานะผู้แทนฯ ตนได้รับการสนับสนุนจากปรและแผ่นดินนี้เป็นของประชาชนทุกคน โครงการนี้ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาวិฉัยและหากไม่มีการคงจะเดินหน้าต่อ เพื่อขออนุมัติ หากจะเกิดเรื่องนี้จริง แล้วผู้วิคจกริต ก็อาจจะเปลี่ยนชื่อจากอุตสาหกรรมเชียงแสน เป็น นิคมอุตสาหกรรมศรีดอนมูล แล้วตั้ง ต.ศรีดอนมูล เป็นเขตพิเศษสามารถแยกออกจากความรู้สึกรู้ว่าเกี่ยวกับ อ.เชียงแสน กับ อ.แม่สาย และสามารถเดินทางไปประเทศจีน ผ่านทางแม่น้ำโขงได้” นายอิทธิเดช แก้วหลวง กล่าว ■